



จุลสาร

๑ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

COPAG NEWS

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2556



1 หลักสูตร 1 ชุมชน

“วัดขึ้น COPAG สู่ชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

ชุมชนต้นแบบ หมู่บ้านอ่องฮี หมู่ 13 และหมู่ 14

ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยหลักสูตรรัฐศาสตร์ จัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการวัดขึ้น COPAG สู่ชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยเลือก
หมู่บ้านอ่องฮี หมู่ที่ 13 และ 14 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เป็นชุมชนต้นแบบ

ผู้จัดโครงการได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของชุมชน พบว่าชุมชนประสงค์ให้หลักสูตรรัฐศาสตร์ฯ ช่วยเหลือและร่วมแก้ไข
ปัญหาเสพติดให้แก่ชุมชนเพื่อป้องกันมิให้ระบาดเข้ามาในชุมชนได้ จึงจัดกิจกรรมออกค่าย **โครงการรู้ทันภัยยาเสพติด
สร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตและชุมชนขึ้น** ในวันที่ 1 กันยายน 2556 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์วางแผนป้องกัน และสร้างตัวแบบ (Model) ให้ชุมชนเข้มแข็งป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ตลอดจนเพื่อให้คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์นำความรู้ ผลการประเมิน และผลของ
ความสำเร็จของการบูรณาการแก่สังคมไปบูรณาการกับการเรียนการสอน (อ่านต่อหน้า 2)





1 หลักสูตร 1 ชุมชน

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด COPAG - ช่องอี

ต่อยอดจากโครงการรู้ทันภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตและชุมชน



คณะผู้ดำเนินโครงการฯ ได้นำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อหาตัวต้นแบบ (model) ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนนั้นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และเพื่อกระตุ้นการทำกิจกรรมต่อเนื่องร่วมกับชุมชน จึงได้จัดโครงการกีฬาด้านยาเสพติด COPAG - ช่องอี ขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 เพื่อต่อยอดจากโครงการรู้ทันภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตและชุมชน เป็นการแข่งขันทักษะระหว่างทีมวิทยาลัยฯ - ทีมชุมชนช่องอี และได้มอบอุปกรณ์กีฬาจากกว่า 10 ประเภท ให้แก่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงยาเสพติดรวมถึงมุ่งเน้นให้ผู้นำและคนในชุมชนเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นการพัฒนาตนเองในการทำกิจกรรมอื่นต่อไป



วันที่ 13 ตุลาคม 2556 หมู่บ้านช่องอี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ศึกษาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ในประเทศกลุ่มอาเซียน (อินโดจีน)

ณ ประเทศเวียดนาม



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ในประเทศกลุ่มอาเซียน (อินโดจีน) โดยมี อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง รองคณบดีฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา นำคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยฯ ร่วมเดินทางไปศึกษาวัฒนธรรมครั้งนี้ จำนวน 46 คน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในประเทศกลุ่มอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการเปิดกว้างทางด้านองค์ความรู้ ความคิด โลกทัศน์ ให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและพัฒนาไปสู่องค์กรต่อไป



วันที่ 2-6 กันยายน 2556 ณ ประเทศเวียดนาม

กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยฝ่ายวิชาการ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ พิเชษฐ์ เวชพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เขต 4 เป็นวิทยากรบรรยาย มี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อาจารย์เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ปร.บ. เข้าร่วมกว่า 50 คน โดยวิทยากรกล่าวว่า “คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ จึงได้มีส่วนร่วมราชการในฝ่ายบริหารเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” การจัดโครงการบรรยายครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนอกจากนั้นยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1308 102 และนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่สังกัด



วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 17.30 น. ณ ห้อง D-207 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง



ถวายผ้าอาบน้ำฝนเหนือ **วันเข้าพรรษา** ประจำปี 2556

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝนเหนือในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 โดย รศ.เสิดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง อาจารย์จิรศักดิ์ โปกาวิน รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต และ นางศิริลักษณ์ ถิตย์รัมย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ นำคณะอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝนในครั้งนี้จำนวนกว่า 40 คน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ถือเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยการทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล รวมไปถึงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ซึ่งในปีนี้มีมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานตามประเพณีดังกล่าว



วันที่ 11 กันยายน 2556 ณ วัดสว่างวารี ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

สัมมนาพัฒนาบุคลากรประจำปี 2556

“การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง”



วันที่ 20 - 25 กันยายน 2556 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครองและจังหวัดกระบี่

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยฝ่ายบุคคล จัดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรประจำปี 2556 “การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง” โดย รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อาจารย์เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน และเป็นผู้ดำเนินรายการ มีคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกว่า 60 คน

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน และเพื่อให้บุคลากรได้จัดทำแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมโครงการมาใช้และพัฒนาในการปฏิบัติงานได้





การแข่งขันกีฬาภายใน

“COPAG GAMES 2013”



สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดกิจกรรมตามโครงการ “กีฬา COPAG GAMES 2013” โดยมี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองเป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายสรยุทธ์ สายธิไชย นายกลสโมสรนิสิตฯ กล่าวรายงาน มีการจัดแข่งขันกีฬาทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ 1) ฟุตบอล 2) บาสเกตบอล 3) วอลเลย์บอล 4) ตะกร้อ 5) เปตอง และ 6) กีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีการแข่งสแตนด์เชียร์ ของทั้ง 5 สาขาวิชา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการ เล่นกีฬา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยและส่งเสริมให้นิสิตแต่ละชั้นปีสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทัศนคติระหว่างกัน เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะนำไปสู่ความสามัคคีภายในวิทยาลัยการเมืองการปกครองและสร้างแรงจูงใจให้นิสิตดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นภายในมหาวิทยาลัยต่อไป



วันที่ 12 - 14 กันยายน 2556 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



สัมมนาสรุปแผน 4 เดือน สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปี 2556

วันที่ 9-11 ตุลาคม 2556 ณ เขาค้อ ฟาร์ม ไร่ สวิส รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ “สัมมนาสรุปแผน 4 เดือน สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปี 2556” มีคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และ อาจารย์จิรศักดิ์ โภกาวิณ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานและร่วมเป็นที่ปรึกษาในการสัมมนา กิจกรรมในโครงการได้แก่ การร่วมสรุปแผน 4 เดือน การร่างแผน 8 เดือน สโมสรนิสิตฯ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเขียนโครงการ รูปแบบโครงการ การนำเสนอแผนและการเสนอโครงการ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนิสิตฯ เข้าร่วมจำนวน 60 คน

เสวนาวิชาการ

ความสำคัญของ ประชาธิปไตยท้องถิ่น ในการพัฒนา ประชาธิปไตยระดับชาติ



หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการเมืองการปกครองไทย

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “ความสำคัญของประชาธิปไตยท้องถิ่นในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับชาติ” ซึ่งเป็นการจัดภายในวิชาเรียนของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการเมืองการปกครองไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นวิทยากร และศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ อาจารย์ประจำวิชา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กล่าวต้อนรับ มีอาจารย์ ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง รองคณบดีฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา บุคลากร และนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมกว่า 50 คน

วิทยากรได้กล่าวถึงบทบาทการทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการท้องถิ่น ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงยุทธศาสตร์ที่ได้นำมาเป็นแนวทางในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณสุข การพัฒนาการศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนำมาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมเสวนาในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่นและการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น



วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง D-333 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 3750 โทรสาร 0-4375-4317